



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ประกอบการคัดเลือก
เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์
กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินเพื่อประกอบการคัดเลือก (ผ่านระบบ ZOOM) (เพิ่มเติม)

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ประกอบการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินเพื่อประกอบการคัดเลือก (ผ่านระบบ ZOOM) นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตรวจสอบ E-Mail ที่ใช้ในการรับสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ Link ในการจัดส่งเอกสารสมัครเข้ารับการคัดเลือก จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ประกอบการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ (เพิ่มเติม) ดังนี้

กลุ่มผู้สมัคร ๑ ตำแหน่ง (นักพัฒนาศักยภาพ)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
๒๐๗๐	นางแสงเดือน ไพบูลย์
๒๐๗๑	น.ส.ณัฐธรรยา ชูโต
๒๐๗๒	นายธีรเชนทร์ เตชา
๒๐๗๓	นางธัชวราณ ชัยศาสตร์ศิลป์

ทั้งนี้ การสัมภาษณ์ประกอบการคัดเลือก ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการประเมิน โดยการสัมภาษณ์ประกอบการคัดเลือก (ผ่านระบบ ZOOM) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ ฉบับลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้รายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ประกอบการคัดเลือก (ผ่านระบบ ZOOM) เวลา ๑๒.๓๐ น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอนุกุล ปัดแก้ว)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์